

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ ประจำเดือน มกราคม 2567

กรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

14 ม.ค.67 จ.ฉะเชิงเทรา “ชาวบ้านเสียชีวิตจากระเบิด 1 ราย หลังขึ้นเขาหาหน่อไม้ในพื้นที่อันตราย”
เกิดเหตุระเบิดในป่าบนเขาน้ำหยด ในพื้นที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย ซึ่งต่อมาสอบสวนพบว่า ผู้เสียชีวิตเพศชายอายุ 39 ปี พร้อมด้วยบุตรชายอายุ 9 ปี ได้ขึ้นเขาเพื่อไปเก็บหน่อไม้ป่า ระหว่างทางผู้เสียชีวิตได้พบระเบิดจึงเก็บมา และต่อมาได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ส่วนบุตรชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิด หลังเกิดเหตุจึงรีบลงจากเขามาขอความช่วยเหลือ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่คาดว่าระเบิดที่ผู้เสียชีวิตเก็บมาอาจเป็นระเบิดจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 มม. (ค.60) เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียงเกิดเหตุพบลูกระเบิดชนิดเดียวกันอีก 1 ลูก ที่ยังไม่ระเบิด โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน สภาพพร้อมใช้งาน อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งว่าระเบิดที่เกิดการระเบิดขึ้นนั้นเป็นชนิดเดียวกันกับที่ตกอยู่หรือไม่ อนึ่ง แนวเขาน้ำหยดเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย เนื่องจากเคยใช้เป็นสนามฝึกทางยุทธวิธีและเป็นสนามยิงเครื่องยิงอาวุธหนักของหน่วยงาน ตชด.และหน่วยทหารในพื้นที่ โดยปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้ไม่ถูกใช้งานมานานกว่า 2 ปี

17 ม.ค.67 จ.สุพรรณบุรี “โรงงานพลุระเบิดที่ จ.สุพรรณบุรี พบผู้เสียชีวิต 23 ราย”
เกิดเหตุโรงงานผลิตพลุระเบิดในพื้นที่ ม.3 ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี แรงระเบิดทำให้โครงสร้างของโรงงานกระจายออกไปในพื้นที่โดยรอบกว่า 100 เมตร และทำให้คนงานในโรงงานเสียชีวิตทั้งหมด รวมถึงเจ้าของโรงงานที่อยู่ในที่เกิดเหตุ ซึ่งจากรายงานมีจำนวนผู้เสียชีวิต 23 ราย และบาดเจ็บหลายราย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์โรงงานพลุระเบิดนี้ ยังไม่มีข้อสรุปถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่ชัดเจน ต้องรอผลพิสูจน์อย่างเป็นทางการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ระบุว่า จากการเข้าไปสำรวจหลักฐาน เบื้องต้นพบดินเทาซึ่งเป็นดินระเบิดชนิดหนึ่ง รวมถึงพลูไล่นกและพลูจัดงานศพ ซึ่งพลูเหล่านี้แม้จะมีแรงระเบิดต่ำ แต่การมีปริมาณของดินเทาที่ค่อนข้างมาก ทำให้เมื่อเกิดระเบิดจึงระเบิดรุนแรง ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้เคยเกิดเหตุระเบิดมาแล้ว เมื่อ 30 พ.ย.65 และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย โดยครั้งนั้นมีสาเหตุมาจากไฟที่ปะทุขึ้น หลังจากคนงานนำถังดับเพลิงไปดับไฟที่ปะทุขึ้นจากเตาถ่าน แต่สะเก็ดไฟที่กระจายตัวออกไปสัมผัสกับกองดินปืน จนเกิดการระเบิดขึ้น

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1 ม.ค.67 จ.ยะลา “ลอบยิงทหารพรานบาดเจ็บ 2 นาย ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา”

คนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการป่าภูเขา (ขป.ป่าภูเขา) สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (ฉก.ทพ.47) ภายในโรงเรียนบ้านบาเจาะ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย ส่วนสาเหตุของการลอบยิง คาดว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่หวังสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ในช่วงใกล้วันครบรอบ 20 ปีเหตุการณ์ปล้นปืน ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังเกิดเหตุกับ ขป.ป่าภูเขา ทางผู้บังคับบัญชาได้แจ้งประสานไปยังหน่วยกำลังในพื้นที่ ทุกหน่วย ทุกสถานี ให้เพิ่มความเข้มในการรักษาความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ซ้ำอีก พร้อมให้มีการตั้งจุดตรวจสกัด ตรวจบุคคลและรถต้องสงสัยที่เข้า-ออกพื้นที่อย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ

3 ม.ค.67 จ.นราธิวาส “อส.ถูกยิงเสียชีวิตที่ อ.จะนะ ขณะจอดรถรอรับลูกไปส่งที่โรงเรียน”

เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) อ.สุโงโกะ-ลก จ.นราธิวาส ถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. ที่ศีรษะ ลำตัว และแขนซ้าย เสียชีวิตหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านตีกอ ม.7 ต.จะนะ อ.จะนะ จ.นราธิวาส สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้ขับรถกระบะออกจากบ้านของตนเอง ไปยังบ้านอดีตภรรยาที่ได้หย่าร้างกันไปแล้ว ซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุ เพื่อรับลูกไปส่งที่โรงเรียน โดยระหว่างที่รถอยู่ย่น ได้ยื่นเช็ครถอยู่ริมถนนหน้าบ้าน จากนั้นมีคนร้าย 2 ราย ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ มาก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกยิงใส่ผู้เสียชีวิต 3 นัด ซึ่งกระสุนถูกบริเวณแขน และหลังจากถูกยิงผู้เสียชีวิตได้วิ่งหลบหนีไปตามถนน แล้วถูกยิงใส่อีก 3 นัดแต่ไม่ถูก จากนั้นได้วิ่งเข้าไปในบ้านอีกหลังเพื่อเข้าไปซ่อนตัว แต่คนร้ายได้วิ่งตามเข้าไปพบ แล้วใช้อาวุธปืนยิงซ้ำอีก 3 นัดที่บริเวณศีรษะจนเสียชีวิต ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปสาเหตุการสังหาร แต่ให้นำหนักไปที่การกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ต้องการสร้างสถานการณ์ด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เกิดเหตุเผารถจักรยานยนต์บนสะพานในพื้นที่ ม.3 บ้านบาโลย ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เบื้องต้นยังไม่สรุปสาเหตุของการเผารถจักรยานยนต์เช่นกัน

5 ม.ค.67 จ.ยะลา “ไฟไหม้ปั๊มน้ำมันในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 4 ราย”

เกิดเหตุเพลิงไหม้ปั๊มน้ำมันอย่างรุนแรงในพื้นที่บ้านปงตา ม.5 ต.ป้อมัง อ.รามัน จ.ยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงทั้งอำเภอเข้าสกัดเพลิง และใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีรถบรรทุกน้ำมันไปเติมน้ำมันลงถังเก็บน้ำมันที่ปั๊ม ระหว่างนั้นเกิดประกายไฟ ทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง และมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้ง ส่งผลให้อาคารสำนักงานภายในปั๊มน้ำมัน รถยนต์ และทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยรอการสอบปากคำผู้บาดเจ็บที่อยู่ในเหตุการณ์ ตลอดจนสอบสวนแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้ง

10 ม.ค.67 จ.ยะลา “กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ในพื้นที่บ้านนังस्ता จ.ยะลา”

กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่รถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สังกัดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ฉก.ตชด.44) บริเวณหน้าร้านขายของชำ ในพื้นที่บ้านลูปูคาเยาะ บ้านย่อยของบ้านปือซู ม.6 ต.บันนังस्ता อ.บันนังस्ता จ.ยะลา เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 นาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในร้านของชำใกล้จุดเกิดเหตุ พบว่าคนร้ายมีจำนวน 4 ราย แต่งกายด้วยชุดไพรเวททั่วไป มี 2 รายใช้อาวุธปืนยาว และอีก 2 รายใช้อาวุธปืนพกสั้น จากนั้นทุกคนร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงโจมตีใส่รถยนต์ต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ 1 นาที จากนั้นจึงล่าถอยไป สำหรับประเด็นและสาเหตุในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บันนังस्ता

11 ม.ค.67 จ.ยะลา “เหตุใช้อาวุธปืนดักโจมตีขบวนรถ ตชด.ขณะกลับจากประชุมที่เมืองยะลา”

คนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด.44 ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย และได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย บนถนนทางหลวง 4066 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยิ่งอ จ.นราธิวาส จากการสอบสวนในเบื้องต้นทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่คณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเดินทางกลับจากการประชุมประจำเดือนที่ กก.ตชด.44 อ.เมือง จ.ยะลา โดยขบวนรถกระบะตามกัน 2 คัน ทั้งนี้คนร้ายได้ดักซุ่มยิงอยู่อย่างน้อย 3 จุด บนเนินเขาสูงริมถนน ซึ่งทั้ง 3 จุดพบปลอกกระสุนปืนเอ็ม 60 เอ็ม 16 และอาก้าจำนวนมาก ตกกระจายเกลื่อนอยู่ สำหรับสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่รายวัน อนึ่ง เหตุการณ์ลอบยิงเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 2 วันติด หลังจากเมื่อ 10 ม.ค.67 ได้เกิดเหตุการณ์ลอบยิงโจมตีเจ้าหน้าที่ ตชด.สังกัด ตชด.44 เช่นเดียวกันในพื้นที่ อ.บันนังस्ता จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 2 นาย

16 ม.ค.67 จ.นราธิวาส “ลอบวางระเบิดรถยนต์ ตชด. ในพื้นที่ศรีสาคร จ.นราธิวาส จนท.บาดเจ็บ 4 นาย”

คนร้ายลอบวางระเบิดโคมไฟรั้วหมู่บ้านเกราะของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 (ตชด.44) ขณะปฏิบัติหน้าที่คุ้มกันและรักษาความปลอดภัยให้กับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างเดินทางกลับจากการตรวจความเสียหายโรงเรียน ตชด. จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อ.จะนะ จ.นราธิวาส โดยเหตุเกิดบนถนนสายจะนะ-ศรีสาคร ในพื้นที่บ้านกำปางแง บ้านย่อยของบ้านไอยง ม.3 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 4 นาย และทำให้รถยนต์หมู่บ้านเกราะได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ในถังแก๊สปิกนิก หนักประมาณ 25 กก. เบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบที่ก่อเหตุร้ายรายวัน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าห้วงระยะเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. ตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบ่อยครั้ง โดยครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ในรอบ 7 วัน

22 ม.ค.67 จ.ปัตตานี “เหตุข่มขืน อส.กะพ้อ บาดเจ็บสาหัส”

คนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน (อส.) สังกัดกองร้อย อส.อำเภอกะพ้อ ได้รับบาดเจ็บ ขณะขับขีรถจักรยานยนต์เดินทางไปหาภรรยา ในพื้นที่ ม.4 ต.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายจำนวน 2 ราย ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดข่มขืน อส. ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่คนร้ายจะขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการลอบยิงว่าเป็นประเด็นขัดแย้งส่วนตัว หรือเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

27 ม.ค.67 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ”

คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิง นายอาดือนันท์ ดอเลาะ อายุ 49 ปี กระสุนถูกบริเวณลำตัวหลายนัด ทำให้เสียชีวิตทันที เหตุเกิดในพื้นที่ ม.1 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ทั้งนี้ จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายอาดือนันท์ อยู่ระหว่างเดินทางออกจากมัสยิดหลังจากประกอบพิธีละหมาดเพื่อมุ่งหน้ากลับบ้าน แต่ระหว่างทางมีคนร้ายใช้อาวุธปืนดักยิงนายอาดือนันท์ จนเสียชีวิต จากนั้นคนร้ายได้หลบหนีไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุการก่อเหตุดังกล่าวว่าเป็นความขัดแย้งส่วนตัว หรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เพราะผู้เสียชีวิตเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเคยทำงานให้รัฐ
